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ประชาสัมพันธภารกิจสถาบันวิชาการดานสหกรณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  วันท่ี 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558  
การประชุมโครงการวจิยัการพฒันาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือยกระดบัสมรรถนะการแข่งขนัผา่นกลไกหน่วยงานรัฐ  ปีท่ี 2 

 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี  25  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 15.00-17.00 น. 
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้ น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ รศ.จุฑาทิพย ์ภทัราวาท ผูอ้าํนวยการสถาบนั
วิชาการดา้นสหกรณ์พร้อมดว้ยทีมกลยทุธ์ คุณสายสุดา ศรีอุไร และคุณ
อรวิภา มากม่ิง ไดป้ระชุมโครงการวิจัยการพฒันาระบบส่งเสริมการ
เรียนรู้เพ่ือยกระดบัสมรรถนะการแข่งขนัผ่านกลไกหน่วยงานรัฐ ปีท่ี 2 
ร่วมกบัคุณวินยั เมฆดาํ หวัหนา้โครงการวิจยัฯ, คุณวิทเอก สวา่งจิตร นกั
วิจัยฯ ,คุณญานิชศา ธงนําชัยมา ผูอ้าํนวยการกลุ่มพฒันาสถาบันและ
ธุรกิจชุมชน ส.ป.ก. ,คุณดวงใจ ตูด้าํ นกัทรัพยากรบุคคลชาํนาญการ, คุณ
วภิาว ีเป่ียมศิริ นกัวชิาการปฏิรูปท่ีดินปฏิบติัการ  ส .ป .ก .  โดยมีวาระ
สาํคญัในการหารือคือ 

การรายงานความกา้วหนา้โครงการวิจยั ซ่ึงมีกิจกรรมออกบู๊ท
จาํหน่ายสินคา้ภายใตแ้บรนด ์Farmer shop by ส.ป.ก. ในงาน
ครบรอบ 3 รอบ สหกรณ์ออมทรัพยก์ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
จาํกดั กา้วยา่งปีท่ี 37 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย จ.
นนทบุรี ระหว่างวนัท่ี 17-21 สิงหาคมท่ีผ่านมา และการเตรียมความ
พร้อมการนาํเสนอ(ร่าง)รายงานความกา้วหนา้แก่ท่ีประชุมผูท้รงคุณวุฒิ
ท่ีจะมีข้ึนใน วนัท่ี 2 กนัยายนน้ี  โดยคุณวนิยั เมฆดาํ 

การหารือการจดัเวทีสัมมนางานประกาศเกียรติคุณนกัสหกรณ์
และสหกรณ์ท่ีมีคุณค่าแห่งปี 2558 เบ้ืองตน้ทาง ส.ป.ก. จะมีการเตรียม
บู๊ทนิทรรศการและจดัเวทีสัมมนาในภาคบ่าย โดยจะมีเกษตรกรรุ่นใหม่
จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ วทิยาเขตชุมพร
และ ส.ป.ก.ภเูกต็ เขา้ร่วมรับฟังในเวทีทั้งภาคเชา้และภาคบ่าย 50 ราย 

ในช่วงทา้ยคุณญานิชศา ธงนาํชยัมา ผูอ้าํนวยการกลุ่มพฒันา
สถาบันและธุรกิจชุมชน  ส.ป .ก .  และทีมงานได้ขอคําแนะนําจาก
ผูอ้าํนวยการสถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์ในการขบัเคล่ือนงานของกลุ่ม
พัฒนาสถาบันและธุรกิจชุมชน ส.ป .ก .เบ้ืองต้นท่ีประชุมได้มีการ 
SWOT Analysis เพ่ือหายทุธศาสตร์ของหน่วยงาน  

ภารกจิการวจิัย 


